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รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 4/2567 (สัญจร) 
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567  เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมอ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา   

 1.นายวราห์   หัวหนา้ส านกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา      ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
2.นางสุวรรณา  ขนัติวิศิษฎ์  สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
3.นางบุญมี  ศรีสุข  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
4.พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล (แทน) ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

 5.นางพิภทัรา  สิมะโรจนา   (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏราชนครินทร์  ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
6.นายสุนทรวุฒิ  สุพรหมมก (แทน) ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
7.นายจกัพงษ์  โคตรมา   (แทน) ผูอ้  านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา   ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
8.นางสาวดลใจ  ถาวรวงศ์  (แทน) ศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
9.นางเบญจมาศ  นนทค าจนัทร์  (แทน) ผอ.โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา   ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
10.นายทยากร  หงส์ทรัพยภ์ิญโญ (แทน) พลงังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
11.น.ส.นงนุช หัวใจ   (แทน) ทอ้งถิ่นจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
12.นายนฐัวุติ  นพคุณ   (แทน) พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา    ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
13.นางวิภา  ปักกาสาตง้   (แทน) เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา     ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
14.นายพิชยั  อธิเกียรติ์  (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
15.นายสุรัตน์  อุรัมภรณ์   (แทน) ปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา    ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
16.นายพงพนัธ์  ยงัพลขนัธ์ (แทน) คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
17.นางสาวสุพรรณี  พิทกัราษฎร์ (แทน) ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม จ.ฉช. ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
18.นายสุเทพ  ยิม้นุย้   (แทน) ประธานสภาเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
19.นายฐานเอก  เสนามนตรี  (แทน) ผูจ้ดัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
20.นางสาวรัศณี  สรานแยม้  (แทน) ผอ.ธ.ก.ส.ส านกังานฉะเชิงเทรา   ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
21.นายกิตติทตั  ธรรมโชต ิ(แทน) สภาเกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
22.นายกฤษณ์  เจริญธรรม  (แทน) พฒันาสังคมและความมัน่คงมนุษยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
23.นายธกิช  แซ่ทัว่ (แทน) แรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
24.ดร.พวงทอง  วรรณีเวชศิลป์         ที่ปรึกษา 
25.นางบุญมี  ศรีสุข        ที่ปรึกษา 
26.ดร.จิตรกร เผด็จศึก         ประธาน  

 27.นางอาภรณ์  วชัระ        รองประธาน 
28.นายวสันต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 
29.นายยทุธนา มาตเจือ        รองประธาน 
30.นายวิชาญ  สัจจาพิทกัษก์ุล       รองประธาน 

 31.นายสุรัตน์  จรกรรณ        รองประธาน 
32.นางสาวอภินนัทภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร      รองประธาน 
33.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 
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34.นายอาทร  เสริมศกัด์ิศศิธร       ประธาน YEC 
35.นายทนงศกัด์ิ  ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู       กรรมการ 
36.นายเดชาธร  เดชาไพศาลกิจ       กรรมการ 
37.นายบุญรักษ ์ พฒันยินดี       สมาชิก 
38.นายอชัชพล  ดุสิตนานนท ์       สมาชิก 
36.นางนพวรรณ  วรรณกายนต ์       สมาชิก 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.ผศ.ดร.นรทร  ศรีสุข      มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 
 2.นายธรรมรัตน์  สิมะโรจนา     มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

3.นางสาวดวงฤทยั  ก่ิงสร       นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรจงัหวดั 
 4.นายพุทธมาตย ์ ดวงพนัท์       ผูจ้ดัการศูนยธุ์รกิจธนาคาร ธ.ก.ส. 
 5.นางจงรักษ์  ลบแท่น        เลขานายก อบต. 
 6.นายสุปะดิษฐ์  ณรงคห์นู      อบต.เสม็ดเหนือ 
 7.นายสุระเดช  คชชะ      เลขานายก อบต. 
 8.น.ส.จิราพชัร  ปรักเจริญ      อบต.บางกระเจ็ด 
 9.นางสาวธีรดา  ธรีธนนท ์      แทนนายกเทศมนตรีบางคลา้ 
  

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวแจง้ต่อที่ประชุมดงัน้ี 

กิจกรรมร่วมกับหอการค้าอื่นๆ 
5 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00 น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมกิจกรรม บริจาคโลหิต ภายใต ้

ภายใต"้โครงการรวมพลงัคนไทย บริจาคโลหิต" เพื่อรณรงคส่์งเสริมให้เครือข่ายสมาชิ ผูป้ระกอบการหอการคา้ฯ  ได้
มีส่วนร่วมกิจกรรม CSR  ท าความดีเพื่อสังคม ช่วยเหลือผูป่้วยที่ขาดแคลนโลหิตในการรักษาพยาบาล และ เป็น
โลหิตส ารองยามขาดแคลน  ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอฉะเชิงเทรา     

6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. คณะท างานหอการคา้ฯ ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยเร่ืองการจดักิจกรรมกอลฟ์เช่ือม
ความสัมพนัธ์ คร้ังที่ 5 ณ ห้องประชุมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. คณะท างานหอการคา้ฯ ร่วมประชุมเร่ืองการก าหนดสีผงัเมืองในเขตอ าเภอ
เมือง ณ ห้องประชุมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 - 8 มิถุนายน 2567  นายอาทร เสริมศกัด์ิศศิธร ประธาน YEC ร่วมโครงการอบรมดา้นภาวะผูน้ าและการ
บริหารองคก์ร "YEC President Training" ณ โรงแรมอศัวิน แกรนด ์คอนเวนชัน่ 

7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. คณะท างาน ร่วมประชุมหารือการจดัประดบัไฟบนสะพานขา้มแม่น ้ าบางปะกง 
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ห้องประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบป้ายของดีของจงัหวดั รับรองโดย
หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 ร้านป๊ะป๋าหมูกรอบ  2 ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาสมุนไพร 3 ร้านขา้วตม้ก๋ง 4 ร้านปังตาเซียเบเกอร่ี  
5 ร้านศิริเพญ็เบเกอร่ี 
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11 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมกิจกรรมถ่ายรูปน าร่อง YEC กิจกรรม 
“พายซับ พายคายคั...มาบอก HUG ล าน ้ าบางปะกง ณ ด้านหน้าหอนาฬิกา ด้านหน้าส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย ์ 

12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้
ไทย คร้ังที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

13 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.-12.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานเสาวนาของอนุกรรมการ
ภาษีสรรพากร หัวข้อ “ธุรกิจปัง ดว้ยบัญชีและภาษี” ณ ห้อง EVENT LAB อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย โดยชมผ่าน Facebook live ที่เพจ Thai Chamber 

21 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น.นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมการแข่งขนักอล์ฟหอการคา้จงัหวดั
ระยอง ณ สนามกอลฟ์ ระยองกรีนเวยค์นัทรี คลบั จงัหวดัระยอง สนบัสนุน 1 ทีม เป็นเงิน 30,000 บาท 

21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน YEC Food 
Network On-Site Visit มาดูงานที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ บริษทั ผลไมแ้ปรรูปวรพร จ ากดั บริษทั ขาวผ่องฟาร์ม และ
บริษทั บา้นอุ๋ม แมนเนจเมน้ท ์ จ ากดั 

24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นผูป้ระกอบการ 
ห้างร้าน และผูอ้ยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการจัดตั้งศูนยจ์ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภยัจังหวดัฉะเชิงเทรา 
บริเวณดา้นขา้งส านักงานปฏิรูปที่ดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ศาลาประชาคมฯ ดา้นหน้าส านักงานปฏิรูปที่ดินจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา เลขที่ 877/1 ถ.เทพคุณากร ต.หนา้เมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา  
 

 กิจกรรมร่วมกับภาครัฐ   
30 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการจดัท า

ร่างแผนพมันาเกษตรกรระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2567-2570 และร่างแผนแม่บทเพื่อพฒันาเกษตรกรรม ณ ห้อง
ประชุมรอยลัอิน โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

31 พฤาภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะ ร่วมมอบกระเช้าถวายมุฑิตา
สักการะแสดงความยินดี พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ (ศิริวฒัน์ สิริวทฒโน) เจา้อาวาสวดัโสธรวรารามวรวิหาร เจา้คณะ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งพระอุปัชฌาย์ วิสามัญ                   
ณ ส านกังานเจา้คณะจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 - 18:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติโครงการคอนเนอร์
ฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี  4 ภาค ประจ าปี 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (สนามปลากดั) ต าบล
หนา้เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายจอมยุทธ กรรมการ ร่วมกิจกรรม “ถนนสายวฒันธรรม ตลาดกลาง 
กปรย.คร้ังที่  3 “สานต านานข้าวหอมมะลิและการส่งเสริม Soft Power Thai for EEC” ณ  เวทีกลาง บริเวณ
สวนสาธารณะศาลาเฉลิมพระเกียรติองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงนอ้ย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 

3 มิถุนายน 2567 ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เวลา 7.30 น. 
พิธีท าบุญตกับาตรถวายพระราชกุศล ณ วดัโสธรวราราม วรวิหาร (ศาลาอญัเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น ้าบางปะกง) 
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เวลา 18.19 น. พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ หน้าศาลาจตัุรมุข หน้าศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เวลา 19.19 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชยัมงคล ณ หนา้ศาลาจตัุรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 มิถุนายน 2567 เวลา 9:30 น. คุณจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงาน
ประกอบกิจการฆ่าสัตวป์ระจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 - 16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษณ์
ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ และศิลปะมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

5 - 6 มิถุนายน 2567 นายจิตรกร เผเด็จศึก ร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการทบทวนแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) พ.ศ 2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และการ
จดัท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของกลุ่มภาคตะวนัออก 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ โรงแรมรัตนชลบุรี 

5 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00-16.30 น. นายจอมพงษ ์เลขาธิการ ร่วมสัมมนา “ช้ีช่องทางการส่งออกผลไมจ้าก
ไทยผ่านเวียดนามไปจีน” ผ่านทางระบบออนไลน์ 

6 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการผูว่้า พาเช้าวดั ประชา รัฐ ร่วมใจ 
ใฝ่รักษาศีล 5 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วดัผาณิตาราม จ.ฉะเชิงเทรา 

6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมการมอบหมายภารกิจและเชิญ
ประชุมการจัดกิจกรรมเดิน ว่ิง ป่ัน ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 
ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 มิถุนายน 2567 เวลา 15:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัท าน ้ าพระพุทธ
มนตศ์กัด์ิสิทธ์ิของจงัหวดั งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์
พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 - 17.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะท างานขับเคลื่อน
แผนพฒันาการท่องเที่ยว อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 1 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ หรือ ผ่านระบบ ZOOM Meeting (online) Meeting ID: 926 5465 1481 
// Passcode : 489528 

7 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเปิด และกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์และบ าเพ็ญสาธารณกุศล โครงการเดิน ว่ิง ป่ัน ธงตราสัญลักษณ์  งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 
ณ บริเวณลานอเนกประสงคเ์ชิงสะทานเทพหัสติน หมู่ที่ 4 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 มิถุนายน 2567  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมกิจกรรมเดิน ว่ิง ป่ัน ธงตราสัญลกัษณ์งานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 
2567 จุดที่ 1  ที่สะพานเทพหัสดิน จุดที่ 13 สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา + พร้อมคณะหอการค้าและชมรมว่ิง จุดที่ 14 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

10 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัเลี้ยงอาหารจ านวน 200 กล่อง ส าหรับนัก
ดนตรี นกัแสดง เฉลิมฉลองธงตราสัญลกัษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว เน่ืองในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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11 มิถุนายน 2567 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมกิจกรรมเดิน ว่ิง ป่ัน ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 
2567 จุดที่ 1  ที่หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา จุดที่ 3 หน้าค่ายศรีโสธร และจุดที่ 4 หน้าวดัโสธรวรารามวรวิหาร 
จุดที่ 9 ดีโป บาย วนชยั ถึง จุดที่ 11 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ ้าชายฝ่ังฉะเชิงเทรา 

11 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 - 12.00 น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของภาคประชาชน คร้ังที่ 1 งานจา้งที่ปรึกษาศึกษาแนวทางความเป็นไปไดก้ารด าเนินงาน ในกิจการประปาบางปะกง 
ประปาฉะเชิงเทรา และประปานครสวรรค์ ของการประปาส่วนภูมิภาค ณ ห้องรอยลัอิน ซันทารา เวลเนสรีสอร์ท 
แอนด ์โฮเต็ล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายเดชาธร เดชาไพศาลกิต กรรมการ ร่วมประชุมประชาพิจารณ์
คงจดัท าร่างแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทราปี 2566 – 2560  (ฉบบัทบทวน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567) ณ ห้องประชุมใหญ่ โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพรงองคไ์ชยานุชิต 

12 มิถุนายน 2567 เวลา 8 30 - 15.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่อการประกาศเขตพ้ืนที่คุ ้มครองส่ิงแวดล้อมบริเวณปากแม่น ้ าบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา และจังหวดัชลบุรี          
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านกังานเทศบาล ต.ท่าขา้ม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการการบูรณา
การจดัการศึกษาเชิงพ้ืนที่โดยใช้รูปแบบประชาคมการศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น.นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมการด าเนินงานคัด
สรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 คร้ังที่ 1/2567  จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงแนวทาง 
หลกัเกณฑ ์และแผนการตรวจเย่ียมฯ ณ ห้องประชุมส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 - 14.00 น. นายทนงศกัด์ิ ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู กรรมการ ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวทางในการด าเนินงานวฒันธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศูนยก์ารเรียนรู้เมือง
ฉะเชิงเทรา (KCC) ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

13 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 - 16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัท า
แผนพัฒนาจังหวดัฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2567 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2569 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล ฉะเชิงเทรา 

13 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น.นางสาวสรวงสุดา ก่อหา กรรมการหอการคา้ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต ์
เจริญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค ์เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ หอพระไตรปิฎก วดัโสธรวรารามวรวิหาร  

14 มิถุนายน 2567 เวลา 7.00 - 09.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมสภากาแฟประจ าปี
งบประมาณ 2567 คร้ังที่ 8 ประจ าเดือนมิถุนายน 2567 ณ สวนวิริยภูมิ ต.บางกนะไห อ.มือง จ.ฉะเชิงเทรา 

14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึด ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)    
ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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17 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 น.นายยทุธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดโครงการพฒันา 72 
สายน ้าอยา่งยัง่ยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว เน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วดัตีตะเรด (ตรีพิมเนศ) ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 

17 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 – 12.15 นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ 
"ร่างแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2567 – 2560  (PDP2024) และร่างแผนบริหารจดัการก๊าชธรรมชาติ 
พ.ศ. 2567 - 2580 (Gas Plan 2024)" ในพ้ืนที่ภาคกลาง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกโดยใชโ้ปรแกรม Zoom Webinar 

17 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายทนงศัก ด์ิ ทรัพย์เฟ่ืองฟู กรรมการ ร่วมประชุมช้ีแจงนโยบาย 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการจดัท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของ จงัหวดัและ กลุ่มจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2569 
ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรัตน์ จรกรรณ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
พฒันาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมส านักงานอุตสาหกรรม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

18 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน ้ า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรมตามโครงการคดัเลือกหมู่บา้น
เขม้แข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ณ อาคารรวมพลงับุญใหญ่สว่าง วดัไชยภูมิธาราม (ท่าอิฐ) 

19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายทนงศัก ด์ิ ทรัพย์เฟ่ืองฟู  กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการและคณะท างาน เดิน ว่ิง ป่ัน ณ ห้องเจา้เสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์  น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมติดตามความพร้อมการ
จดัท าน ้ าพระพุทธมนต์ศกัด์ิสิทธ์ิของจงัหวดั งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลาง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30 - 12.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมการด าเนินงานคดัสรร
กิจกรรมพฒันาชุมชนดีเด่น จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 คร้ังที่ 2/2567  จดัประชุมเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน
และพิจารณาคดัเลือกกิจกรรมพฒันาชุมชนดีเด่นฯ ณ ห้องประชุมส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรมการจงัหวดั และหัวหน้า
ส่วนราชการประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 6/2567 ประจ าเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 
ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

20 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเขา้รับใบประกาศเกียรติคุณ เฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในกิจกรรมเดิน ว่ิง ป่ัน ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวนัที่ 9 - 11 มิถุนายน 2567 
โดยหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว  ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และสมพระเกียรติ          
ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต ์เจริญจิตตภาวนา
เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชยัมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว และพระบรมวงศานุวงศท์ุกพระองค ์เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ หอพระไตรปิฎก วดัโสธรวรารามวรวิหาร  
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21 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจดัท าแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) พ.ศ. 2566 - 
2570 ฉบบัทบทวนประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2569 ณ โรงแรมรัตนชล อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 

21 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน คณะท างานขับเคลื่อนการพฒันาฟ้ืนฟูและ
แกไ้ขปัญหาแหล่งน ้ าของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในพ้ืนที่อ  าเภอเมืองฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา ชั้น 2 

22 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30 - 15.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมกิจกรรมเช่ือมโยงประโยชน์จาก
การลงทุนสู่การท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ EEC  ณ วดัแจง้บางคลา้ ต.บางคลา้ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 14.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมสัมภาษณ์บาทและภารกิจ
หน่วยงาน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการมอบรางวลั “ส าเภา นาวาทอง” ร่วมกับหัวหน้าส านักงาน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 กิจกรรมอื่นๆ 

15 มิถุนายน 2567 เวลา 11.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ฯ กรรมการ YEC ร่วมเป็นเกียรติใน
กิจกรรมส่ือมวลชนสัญจรแคมเปญ "อภิทาวน์ทัว่ไทย × เชฟกะปอม ณ โครงการอภิทาวน์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 มิถุนายน 2567 เวลา 05.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึด ประธาน ร่วมการแข่งขนัเดิน - ว่ิง 132 ปี "Benchama 
Fun" ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 

16 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานวันเกิดองค์เจ้าพ่อหลักเมือง
ฉะเชิงเทราประจ าปี พ.ศ.2567 ท าพิธีไหวด้วงวิญญาณไร้ญาติ  โดยองคโ์ป๊ยเซียนโจวซือ จากมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรม
สถาน กุศลธรรมมูลนิธิฉะเชิงเทรา ประทบัทรงเจิมของไหว ้ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองฉะเชิงเทรา 

21 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. คณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเกียรติร่วมในพิธีเปิด
ร้าน "ขนมบา้นอุ๋ม สาขาบา้นอู๋มแลนด"์ ณ ร้านบา้นอุ๋มแลนด ์9/9 ถ.ฉะเชิงเทรา - บางปะกง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
 ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าว่า ไดเ้ดินทางไปเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวนัที่ 
8-10 พฤษภาคม 2567 เพ่ือร่วมขับเคลื่อนด้านการค้าการลงทุน การพัฒนาการศึกษา และการท่องเที่ยวทางน ้ า 
ประกอบดว้ย 
 -  ศึกษาดูงาน โรงงานการประกอบรถไฟฟ้าดว้ยนวตักรรมสมยัใหม่ในเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชน
จีน เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาการแปรงรถสันดาป เป็นรถใชพ้ลงังานไฟฟ้าในประเทศไทย  
 ในส่วนของการคา้การลงทุน หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดม้ีการประสานงานกบัผูลุ้งทุนชาวจีน ที่จะมา
ลงทุนท าโรงงานแป้งมนั ซ่ึงจะมีการการคา้ขายร่วมกนั ประมาณ 5 แสน ตนัต่อปี ซ่ึงจะสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรผู้
ปลูกมนัสัมปะหลงัมีรายไดเ้พ่ิมขึ้น และการคา้จา้งงาน ให้กบัคนไทย สามารถพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 - เข้ า พ บ ผู้ บ ริ ห าร ม ห า วิ ท ย าลั ย ฮ่ อ ง ก ง  THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY (GUANGZHOU) ที่เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้าน
การศึกษาระหว่างจงัหวดัฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลยัฮ่องกง  
 - ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวทางน ้ า โดยการล่องเรือท่องเที่ยวยามค ่าคืนที่ประดบัดว้ยแสงสีตระการตา 
พร้อมการสร้างท่าเทียบเรือที่ทนัสมยัและมีความปลอดภยั ที่เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อน ามาใชใ้น
การพฒันาการท่องเที่ยวทางน ้าของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  



 

8 

 

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม  (เลขาธิการ)  กล่าวว่าจังหวดัฉะเชิงเทรา แจ้งผลการประกวดสุดยอดผา้จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 ดงัน้ี 
 - รางวลัสุดยอดผา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 ได้แก่ “ผา้ไหมมัดหมี่ 4 ตะกอลายหนามเตย” โดย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ ยงไหมทอผ้า บ้านอ่างเตย หมู่ที่ 9 ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวดั
ฉะเชิงเทรา ช่างทอผา้ นางสาวนงนุช วงคง 
 - รางวลัผา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 ประเภทผา้มดัหมี่ 2 ตะกอ ไดแ้ก่ “ผา้ไหมมดัหมี่ 2 ตะกอลายขอ
หัวใจรอบเกล็ดกระบก” โดยกลุ่มทอผา้บา้นนายาว หมู่ที่ 15 ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ช่างทอผา้ นางบุญเลิศ อาญาเมือง 
 - รางวลัผา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 ประเภทผา้มดัยอ้ม ไดแ้ก่ “ผา้มดัยอ้มมินิมอล มินิใจ” โดยกลุ่ม
มดัใจ มดัยอ้ม หนองไมแ้ก่น อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผูผ้ลิตผลงาน นางสาวปาณิสรา แสงเจริญ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

• เร่ืองแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ  
นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) แจง้ว่าหากหน่วยงานที่มีเร่ืองหรือข่าวที่จะมาแจง้ประชาสัมพนัธ์ ขอเรียนเชิญ 
นางปราณี ประทุมมา (ผูแ้ทน พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่าขอเชิญ

ชวนรับสมคัร เป็นงบประมาณที่ได้จากจงัหวดั ปีงบประมาณ 2567 ช่ือโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนสู่
สังคมที่เป็นสุข วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างอาชีพผูดู้แลผูสู้งอายุ และส่งเสริมให้จงัหวดัจะเชิงเทราเป็นเมืองที่มีความพร้อม
ในการรองรับสังคมผูสู้งอาย ุการอบรมประกอบดว้ย ภาคทฤษฎี 104 ชั่วโมง ภาคปฏิบติั 96 ชั่วโมง และฝึกงาน 220 
ชั่วโมง สถานที่อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วนัที่ 19 
เมษายน - 21 มิถุนายน 2567  

คุณสมบัติ (รับจ านวน 40 ท่าน) 
1.อาย ุ18 - 60 ปี 
2.ส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบั ม.3 หรือเทียบเท่า 
3.เป็นผูท้ี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
4.มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพเหมาะสมในการเป็นผูดู้แลผูสู้งอายุ 
5.มีทศันคติที่ดีต่อการให้บริการ การช่วยเหลือผูอ้ืน่  
หัวข้อการอบรม 
1.ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
2.โรคที่พบบ่อยในผูสู้งอายุ 
3.การส่งเสริมสุขภาพและการดูแล 
4.การประเมินภาวะวิกฤตและ 
5.การปฐมพยาบาล 
นางจันทร  สุญทุกข์ (ประกนัสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา) ขอประชาสัมพนัธ์ โครงการที่ตรวจสุขภาพของขวญั

วนัแรงงานแห่งชาติปี 2567 กระทรวงแรงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน โดยกองความปลอดภยัแรงงาน 
ได้จัดท ากิจกรรมของขวญัวนัแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 "Free Safety Service เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพ
อนามยัดี" ให้กบัลูกจา้ง และนายจา้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้สถานประกอบกิจการมีความปลอดภยั ลดการประสบ
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อนัตรายจากการท างาน และสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกนัให้มีความปลอดภยัในการท างาน และเป็นการแบ่งเบา
ภาระลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้าง และนายจ้าง โดยร่วมกบัผูใ้ห้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ไดแ้ก่ ผูใ้ห้บริการดา้นการฝึกอบรม และผูใ้ห้บริการดา้นการตรวจวดั ตรวจสอบ และ
ทดสอบเป็นผูด้  าเนินการให้บริการฟรี โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ ในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2567 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน มอบของขวญั วนัแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 ดงัน้ี 
1.เร่งรัดการปรับอตัราค่าจา้ง ขั้นต ่า 400 บาท เท่ากนัทัว่ประเทศ 
2.ขยายเวลา ให้กูเ้งิน ดอกเบี้ย 0% เงินกูส้ าหรับแรงงานอิสระ ก างานที่บา้น (ใน 2 ปีแรก ไม่มีดอกเน้ือ) 
3.ฟรี Free Safety Service แรงงานปลอดภยั และสุขภาพอนามยัดีปี 2567 
4. เร่งรัด ร่าง พรบ.ส่งเสริมและคุม้ครองแรงงานอิสระ พ.ศ. (บงัคบัใชภ้ายในปี 2568) 
5.ฟรี SSO Healthy ตรวจสุขภาพ 14 รายการ ลดเส่ียง NCDs 
6.เร่งด าเนินการ กฎกระกรวงว่าดว้ยการคุม้ครอง คนท างานบา้น (บงัคบัใชภ้ายในเดือนพฤษภาคม 2567) 
7.ฟรี Upskill! 3 หลกัสูตร เพื่อแรงงานไทย ในยคุดิจิทลั 
8. ฟรี ติดตั้งระบบรายงานจุดเส่ียง อนัตรายดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัและประเมิน ความเส่ียง ชั้นตน้ 
นายวราห์  เขินประติยุทธ  (ผูแ้ทน ส านักงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ) กล่าวว่า ก าหนดให้จดัท าแผนพฒันาจงัหวดั โดย

ค านึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวดัยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพฒันา ประเทศดา้นต่าง  ๆที่เก่ียวขอ้ง เป้าหมายและแนวทางการพฒันาภาค และนโยบายของ
รัฐบาล รวมตลอดถึง ความพร้อมของภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัท าโครงการ
จดัท าแผนพฒันาจังหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566 - 2577 (ฉบบัทบทวน) และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช้ีแจงแนวทางการเช่ือมโยงและบูรณาการแผนพฒันาในระดบั
พ้ืนที่ให้กบัส่วนราชการ/หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง อ าเภอ และองคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถิ่น และระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
ในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของจงัหวดั ให้สอดคลอ้งตามนโยบายรัฐบาล หลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่ก  าหนดเพื่อให้การจัดท าแผนพฒันาจังหวดัฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2566-2577) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวดัฉะเชิงเทรา  จึงได้
ก าหนดจดัประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแผนพฒันาจังหวดัฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2566-2577) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2569 และการ
จดัท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวนัที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-
16.00 น. ณโรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
   นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า จากการประชุมสัญจรที่ผ่านมา ตามรายงานการประชุมคณะที่
ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 3/2567 (สัญจร) เมื่อวนัศุกร์ที่  26 เมษายน 2567           
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ตามเอกสารในบาร์โคด้ (ที่แนบ) 
 
 

มติที่ประชุม  รับรอง 
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วาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 
 3.1 สรุปการกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ประจ าปี 2567 
 นายยุทธนา มาตเจือ (รองประธาน) หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ส านกังาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส านกังานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านกังานฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพุทธโสธร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ สมาคมการท่องเที่ยวจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชมรมว่ิงเมืองแปดร้ิว และผูป้ระกอบการ
รุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา  ได้จัดงาน เดิน-ว่ิงสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข 
ประจ าปี พ.ศ.2567  ในวนัพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา  05.00 น. ณ  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (หน้า
พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา)  ซ่ึงตรงกบัวนัวิสาขบูชา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

1. เพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชนทุกเพศ ทุกวยัมีกิจกรรมทางกาย ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพดว้ยการเดิน ว่ิงสมาธิ     
         บ าเพญ็ทาน ถือศีล ฟังธรรม เป็นปฏิบตัิบูชา ถวายแด่พระพุทธเจา้ เน่ืองในวนัวิสาขบูชา 

2.    เพื่อรณรงคใ์ห้ประชาชน ตระหนกัถึงประโยชน์ของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 
3.    เพื่อน าเงินมอบสนบัสนุนการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต โรงพยาบาลพุทธโสธร 
สรุปค่าใช้จ่าย รายรับ     265,600 บาท 

   รายจ่าย     246,520 บาท 
   รายรับสูงกว่ารายจ่าย     19,080 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.2 การจัดงานแสดงสินค้าของดีเมืองแปดริ้ว และการจัดกิจกรรมถนนคนเดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการคา้) กล่าวว่า สืบเน่ืองจากการประชุม กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 

3/2567 เมื่อวนัที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ประชุมไดพิ้จารณาการจดังานแสดงสินคา้ของดีเมืองแปดร้ิว และการจดักิจกรรม
ถนนคนเดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพ่ือจดัให้มีพ้ืนที่จ าหน่ายสินคา้แก่ผูป้ระกอบการสินคา้ต่างๆ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้
มีตลาดในการจ าหน่ายสินค้า ที่มีความพร้อมทั้งท าเลที่ตั้ง การบริหารจัดการตลาด การประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่ม
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึง รวมถึงการจดัให้มี “ถนนคนเดิน” หรือ Walking Street เพื่อเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน 
ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ให้กบัชุมชน ทั้งในแง่ของสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และสามารถส่งเสริมดา้นการท่องเที่ยว
ของจงัหวดัฉะเชิงเทราไดอ้ยา่งยัง่ยืน โดยจงัหวดัฉะเชิงเทราไดจ้ดัท าค าส่ังจงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงัน้ี 

1) ค าส่ังแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดงานแสดงสินค้าของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู ้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นประธานกรรมการ และมีพฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

2) ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “ถนนคนเดินจังหวดัฉะเชิงเทรา” โดยมีผู ้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นประธานกรรมการ และมีพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

โดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการเชิญทีมงานจัดงานแสดงสินค้า และผูแ้ทน กอ.รมน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มาร่วมหารือเมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ซ่ึงขอให้ทางหอการคา้ จดัท าแผนงานโครงการ
เพื่อน าเสนอ กอ.รมน.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อน าเขา้หาขอ้สรุปร่วมกนัในการประชุมพิจารณาการจดังานต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3 การจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อส่ิงแวดล้อม Zero Co2 Chachoengsao Run 2024 
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 นายยุทธนา มาตเจือ  (ประธานจดังาน)  กล่าวว่า ก าหนดจดังานว่ิงเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม Zero Co2 Chachoengsao 
Run 2024 (คร้ังที่ 3) ในวนัเสาร์ที่ 21 และ อาทิตยท์ี่ 22 ธันวาคม 2567 สถานที่จดังาน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 
ดา้นหนา้พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนของการเตรียมงานต่างๆ 
และการออกแบบเส้ือกิจกรรม / ถ้วย เหรียญรางวลั /และรูปแบบการจัดงานต่างๆ โดยมอบหมายให้ทีมงาน YEC 
ประสานงานกบัทางมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ในการให้เด็กสาขาการออกแบบไดม้ีส่วนร่วมในการออกแบบ
กิจกรรม โดยก าหนดที่จะโปโมทกิจกรรมในประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2567 น้ี  

นายจิตรกร  เผด็จศึก  (ประธานหอการคา้ ฯ) กล่าวว่า กิจกรรมน้ีมีการแข่งขนั ไดเ้หรียญรางวลั จดัล าดบัผู้
ชนะ มีเงินรางวลัให้ การรับสมัครทาง Thai Run ในปีน้ีคาดหวงัว่าจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อให้จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายได้ เร่ืองที่พัก เร่ืองอาหาร เร่ืองการท่องเที่ยว การใช้จ่าย ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราเป็นจ านวนมาก หอการคา้เราไม่ไดม้ีในส่วนพฒันาเศรษฐกิจอย่างเดียว เราจะดูแลเร่ืองของสุขภาพของ
ประชาชนดว้ยเพราะฉะนั้น กิจกรรมที่หอการคา้จดั จะมีการส่งเสริม เร่ืองสุขภาพไปดว้ย กิจกรรมว่ิงเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
Zero Co2 หอการค้าจะมีการจัดกิจกรรมน้ี ทุกปี ประมาณปลายปี เดือนธันวาคม  ปี 2567 โดยการหอการค้าจะเชิญ
ชวนประชาชนชาวจงัหวดัฉะเชิงเทราให้ออกก าลังกาย เพื่อมีสุขภาพที่ดีทุกคน การมีสุขภาพที่ดี เราก็จะมีแรงกาย
แรงใจในการท างานต่อยอดธุรกิจต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4 การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟเช่ือมความสัมพันธ์ ประจ าปี 2567 
 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม ( เลขาธิการ)  กล่าวว่า คณะกรรมการร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม
แข่งขันกอล์ฟเช่ือมความสัมพันธ์ ประจ าปี 2567 ในวนัพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร
หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ก าหนดจดักิจกรรมแข่งขนักอล์ฟเช่ือมความสัมพนัธ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่จะ
จดัขึ้น ณ สนามกอลฟ์ โลตสั วลัเล่ย ์กอลฟ์ รีสอร์ท อ.บางน ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทราการจดัการแข่งขนั  เป้าหมาย 40 ทีม
โดยมีประเภททีม VIP ค่าสมคัรทีมละ 50,000 บาท และ ประเภททีมทัว่ ไป ทีมละ 30,000 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1 การจัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ “รวมพลังคนไทย บริจาคโลหิต”  
 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าตามที่หอการคา้ไทย ร่วมกบั ศูนยบ์ริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย ไดจ้ัด “โครงการ 9 แสน ซีซี 90 ปี หอการค้าไทย” ซ่ึงสินสุดโครงการไปเมื่อเดือนเมษายน 2567 ปัจจุบันมียอด
บริจาคโลหิตสะสมจ านวน 8,516,292  CC เพื่อเป็นการสานต่อกิจกรรมท าความดีเพื่อสังคม ส่งเสริมให้สมาชิกหอการคา้ 
ไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ของหอการคา้ไทย และเครือข่ายหอการคา้ทัว่ประเทศ จึงเห็นควรจดักิจกรรมต่อยอด โดย
มีก าหนดจกั “โครงการรวมพลงัคนไทย บริจาคโลหิต” ต่อเน่ือง โดยใช้รหัสโครงการ : 0J 0414 (ศูนยเ์จ ศูนยส่ี์หน่ึงส่ี) 
หอการค้าไทย จึงขอความร่วมมือมายงัหอการค้าจังหวดัทั่วประเทศ ในการร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในจังหวดั 
พร้อมทั้งรายงานผลการจัดกิจกรรมมายงัหอการค้าไทย (ตาม QR Code รายงานผลการจัดกิจกรรม  หอการค้าจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ก าหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต วันพุธที่  5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 -12.00 น.  หอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จดักิจกรรม บริจาคโลหิต ภายใต ้"โครงการ 9 แสน ซีซี 90 ปีหอการคา้ไทย คร้ังที่ 7" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้
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เครือข่ายสมาชิกผูป้ระกอบการหอการคา้ฯ ไดม้ีส่วนร่วมกิจกรรม CSR ท าความดีเพื่อสังคม ช่วยเหลือผูป่้วยที่ขาดแคลน
โลหิตในการรักษาพยาบาล และ เป็นโลหิตส ารองยามขาดแคลน  ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอฉะเชิงเทรา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 5 เร่ืองหารือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อ าเภอบ้านโพธิ์ 
 5.1 การพฒันาการท าการเกษตรในพ้ืนที่อ  าเภอบางคลา้ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก  (ประธานหอการคา้ ฯ) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอให้หน่วยงานาครัฐ
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ไดใ้ห้ความสนใจกบัการพฒันาแกไ้ขปัญหาในเขตพ้ืนที่ของอ าเภอบางคลา้//การส่งเสริม
การแปรรูปสินค้า//มะม่วงหาวมะนาวโห่ สมุนไพร ขา้วหอมมะลิ ไวน์เมล่อน  เพ่ือช่วยให้เกษตรกรในพ้ืนที่มีการ
พฒันาผลผลิต สร้างรายไดม้ากย่ิงขึ้น และจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของพ้ืนที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
หากการด าเนินการพฒันา หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ยินดีที่จะเขา้มาช่วยส่งเสริมสนบัสนุนในรูปแบบต่างๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 5.2 การผลักดันโครงการก่อสร้างทางหลวง สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา 
 นายจิตรกร  เผด็จศึก  (ประธานหอการค้า ฯ) กล่าวว่า  “สาเหตุที่กรมฯเลือกศึกษาเส้นทางของโครงการฯ 
เพราะปัญหาจราจรในพ้ืนที่เขตเมืองฉะเชิงเทรา ซ่ึงมีทั้งพ้ืนที่ในเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่อยู่รอบๆ 
เขตเมือง ท าให้เกิดปัญหาจราจรแออัด โดยการก่อสร้างทางเลี่ยงหรือวงแหวนจะเป็นแนวเส้นทางที่สามารถแยก
ประเภทรถที่ใช้บริการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งว่ิงผ่านเขตเมือง แต่จะใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองแทน ส่งผลให้การจราจรติดขดั
ลดลง ซ่ึงจะไดรั้บความสะดวกสบายในการใช้บริการ” ส่วนรูปแบบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย
เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา เป็นการพฒันาโครงข่ายถนนรอบเมืองฉะเชิงเทรามีความสมบูรณ์ ประกอบดว้ย งานก่อสร้าง
ถนน 6 ช่องจราจร พร้อมปรับปรุงบริเวณจุดตัดให้เป็นทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง สะพานข้ามทางรถไฟสาย
ลาดกระบัง - ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง สะพานข้ามแม่น ้ าบางปะกง 2 แห่ง เพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางผ่านเมือง
ฉะเชิงเทรา โดยไม่เลี่ยงการผ่านตัวเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น ช่วยเพ่ิมความคล่องตัวและลดระยะเวลาในการ
เดินทาง เน่ืองจากโครงการมีมูลค่าการลงทุนที่สูง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและแบ่งการจดัสรรงบประมาณลงทุน
ให้มีความเหมาะสมกบักรอบงบประมาณที่ไดรั้บสามารถพฒันาเส้นทางให้สอดคลอ้งกบักรอบเวลาของนโยบายและ
การเพ่ิมขึ้นของปริมาณการจราจรในโครงข่ายและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์ตะวนัออกรองรับ EEC ทั้งน้ีแนว
เส้นทางโครงการฯจะผ่าน 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอเมืองฉะเชิงเทรา-อ าเภอคลองเขื่อน-อ าเภอบางคลา้-อ าเภอบา้นโพธ์ิ 
ดงัน้ี 1. ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ดา้นเหนือ) เร่ิมตน้จากทางหลวงหมายเลข 304 (กม.63+712) บริเวณจุดตดักบัทาง
หลวงหมายเลข 365 (แยกสตาร์ไลท)์ ส้ินสุดที่ทางหลวงหมายเลข 304 (กม.82+200) เป็นโครงข่ายเช่ือมระหว่างต าบล
วงัตะเคียน อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา และต าบลสาวชะโงก อ าเภอบางคลา้ 2. ทางเลี่ยง เมืองฉะเชิงเทรา (ดา้นใต)้ ส่วนที่ 
1 เร่ิมต้นจากทางหลวงหมาย เลข 304 (กม.82+200) ส้ินสุดที่ทางหลวงหมาย เลข 314 (14+800) เป็นโครงข่ายเช่ือม
ระหว่างต าบลสาวชะโงก อ าเภอบางคลา้ และต าบลคลองประเวศ อ าเภอบา้นโพธ์ิ 3. ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ดา้น
ใต)้ ส่วนที่ 2 เร่ิมตน้จากทางหลวงหมายเลข 314 (กม.14+800) ส้ินสุดที่ทางหลวงหมายเลข 304 (กม.63+712) บริเวณ
จุดตดักบัทางหลวงหมายเลข 365 (แยกสตาร์ไลท์) เป็นโครงข่ายเช่ือมระหว่างต าบลคลองประเวศ อ าเภอบา้นโพธ์ิ 
และต าบลวงัตะเคียน อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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5.3 การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง  
นายจิตรกร  เผด็จศึก  (ประธานหอการคา้ ฯ) กล่าวว่า  ในกลุ่มอุตสาหกรรมทางการเกษตร เราจ าเป็นตอ้ง

ยอมรับว่าผลจากการแข่งในตลาดขันที่รุนแรงหลายๆคร้ัง จะท าให้มูลค่าหรือราคาของสินคา้ทางการเกษตรมีราคา
ตกต ่า หรืออาจมาจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นปัจจยัที่ไม่อาจควบคุมได ้ที่จะส่งผลให้ราคาของสินคา้มีการขยบัขึ้นลง
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นแลว้ ผูผ้ลิตสินคา้ทางการเกษตร หรือเกษตรกร อาจจ าเป็นต้องมีการฝึกฝน เรียนรู้ และพฒันา
เทคนิคในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินคา้งทางการเกษตรของตวัเอง เพ่ือให้สามารถเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรไดม้าก
ขึ้น การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินคา้เกษตร เป็นเทคนิคที่ส าคญัที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถมีรายไดเ้พ่ิมขึ้นจากผลผลิต
ทางการเกษตรของตวัเองได ้โดยความหมายโดยทัว่ไปจะหมายถึง การน าผลผลิตทางการเกษตรมาเพ่ิมลกัษะพิเศษ
หรือจุดเด่นบางอย่างให้ต่างไปจากเดิม เพ่ือให้ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากย่ิงขึ้น โดยจะมีทั้งสินคา้ที่เป็น
อาหารและไม่ใช่อาหาร สินคา้ทางการเกษตรที่เป็นอาหารนั้นจะมีเทคนิคในการเพ่ิมมูลค่าโดยการการแปรรูปหรือ
การถนอมอาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่สินค่าให้มีราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิม ซ่ึงหากมีการท าอย่างเป็นระบบ จะช่วยส่งผลให้
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรมีปริมาณไม่ลน้ตลาด ท าให้ไม่เกิดสงครามราคาที่จะท าให้ราคาสินคา้ลดลง อีกทั้งยงั
เสริมสร้างอาชีพใหม่ๆ ในชุมชน และยงัสามารถลดตน้ทุนการผลิตสินคา้ไดอ้ีกดว้ย เน่ืองจากผลผลิตทางการเกษตรที่
ไดผ่้านกระบวนการแปรรูปมาแลว้นั้นโดยส่วนใหญ่จะมีขนาดที่เล็กกว่าขนาดปกติ ท าให้ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้
จากแหล่งผลิตไปยงัแหล่งจัดจ าหน่ายลดลงอีกทั้งผลจากการแปรรูปที่จะท าให้สินค้าสมารถเก็บไดน้านขึ้น ยงัจะ
ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเน่ืองแก่ธุรกิจ เช่น โรงงานแป้งมันสัมปะหลัง ซ่ึงสินค้าหลักของโรงงานคือแป้งมัน
สัมปะหลงั ส่วนกากที่เหลือจากการท าแป้งสามารถน าไปตากแห้งป่นผสมเป็นอาหารสัตวแ์ละก่อให้เกิดเป็นรายได้
ตามมา ถือเป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินคา้เกษตรธรรมดาไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ได้
พฒันาบรรจุภณัฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันารูปแบบ เช่น หมี่กรอบที่ท าเป็นช้ินใหญ่ก็ท าให้เป็นช้ินเล็ก ๆ พอดีค าเพ่ือให้
ง่ายต่อการรับประทาน หรือกลว้ยตากที่ขายทัว่ ๆ ไปก็พฒันาท ามาเป็นกลว้ยตากเคลือบช็อกโกแลตหรือรสสตอเบอร์
ร่ี แลว้ท าบรรจุภณัฑใ์หม่แบบเพค็ช้ิน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินคา้ เป็นตน้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.4 การพัฒนาผังเมือง EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 นายจิตรกร  เผด็จศึก  (ประธานหอการคา้ ฯ) กล่าวว่า  คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
ออก “ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก เร่ือง แผนผงัการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ
แผนผงัการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2562” ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัที่ 9 ธ.ค. 2562 เพื่อใช้บังคับแผนผงัการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผงัการพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
กรุงเทพมหานคร จังหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัชลบุรี และจังหวดัระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่แสดงท้าย
ประกาศ (ส าหรับกรุงเทพมหานครและจังหวดัสมุทรปราการ มีพ้ืนที่ครอบคลุมเฉพาะในส่วนที่เป็นสถานีและ
เส้นทางเดินรถไฟความเร็วสูงที่เช่ือมสามสนามบินและศูนยบ์างซ่ือ) โดยให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป และให้ส้ินสุดระยะเวลาการใช้บงัคบัเมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บงัคบัผงั
เมืองรวมในท้องที่เหล่านั้น (ตามพระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีผลใช้บังคบัแล้ว ผงัเมืองรวมจะเป็น
ประกาศกระทรวงมหาดไทย หรือขอ้บญัญติัทอ้งถิ่น ไม่ใช่กฎกระทรวงแล้ว)แผนผงัการใช้ประโยชน์ในที่ดินและ
แผนผงัการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค และขอ้ก าหนดตามประกาศฯฉบบัน้ี ระบุวตัถุประสงค์
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ไวว่้า จดัท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจ สังคม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนส่ง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้สอดคล้อง และเหมาะสมกบัศกัยภาพของพ้ืนที่และรองรับการพฒันา
เมืองและชุมชนในอนาคต  ส าหรับแผนผงัการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ก าหนดประเภทที่ดินไว ้11 ประเภท ได้แก่ 
ประเภท พ. ศูนย์กลางพาณิชยกรรม (สีแดง) รม. รองรับการพฒันาเมือง (สีส้มอ่อนมีจุดสีขาว) ขก. เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการพิเศษ (สีน ้าตาล) ขอ. เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม (สีม่วง) อ. พฒันา
อุตสาหกรรม (สีม่วงอ่อนมีจุดสีขาว) ชบ. ขุมขนชนบท (สีเหลืองอ่อน) สก. ส่งเสริมเกษตรกรรม (สีเขียวอ่อน) ปก. ที่
พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ ดิน (สีเหลืองมีเส้นทแยงสีเขียว) ล. ที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม (สีเขียวมีเส้นทแยงสีฟ้า) และ อป. อนุรักษ์ป่าไม ้(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) นอกจากแผนผงัการใช้
ประโยชน์ในที่ดินและแผนผงัระบบคมนาคมขนส่ง ในประกาศฯฉบบัน้ี ยงัก าหนดให้มี แผนผงัระบบการตั้งถิ่นฐาน
และภูมิสังคม แผนผงัระบบบริหารจดัการน ้ า แผนผงัระบบป้องกนัอุบติัภยั ดว้ยแผนผงัที่จดัท าขึ้นน้ี พระราชบญัญติั
เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกก าหนดว่า เมื่อไดรั้บความเห็นชอบจาก  คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออกและคณะรัฐมนตรีอนุมตัิแลว้ ให้ผงัเมืองตามกฎหมายว่าดว้ยการผงัเมืองในส่วนที่ใช้บงัคบัในเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวนัออกอยู่ก่อนวนัที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัแผนผงันั้นเป็นอนัยกเลิกไป และให้กรมโยธาธิการและผงั
เมืองด าเนินการจดัท าผงัเมืองขึ้นใหม่ให้สอดคลอ้งกบัแผนผงัดงักล่าว ในระหว่างที่ยงัจดัท าผงัเมืองไม่แลว้เสร็จ ให้
ถือว่าแผนผงัที่คณะรัฐมนตรีอนุมตัิเป็นผงัเมืองรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผงัเมืองส าหรับแต่ละจงัหวดัที่อยู่ในเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.5 การพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 
ดร.ดลใจ ถาวรวงศ์  (ผูแ้ทน)  ศึกษาธิการจงัหวดั กล่าวว่า ไดรั้บมอบหมายจากทาง ศึกษาธิการจงัหวดั ประสาน 

ต่อ เร่ืองงานสภาการศึกษาและก็ปรับรูปแบบและเปลี่ยนช่ือเป็นประชาคมการศึกษาจังหวดัฉะเชิงเทราโดยมีคณะ
คณะท างานทั้งส้ิน 150 คนและจะประชุมที่โรงแรมซันธารา เมท่อวนัที่ 12 มิถุนายน 2567 โดยที่คณะกรรมการจะมีกลุ่ม
ไลน์แลว้ก็เชิญเขา้กลุ่มไลน์ 150 ท่านก็มาจากทุกภาคส่วน มีทั้งเอกชนมีทั้งหน่วยงานทางราชการที่จะตอ้งมารับรู้ร่วมกนั
แล้วก็มีทางด้านธุรกิจ เช่นเก่ียวกับฟาร์มม้าก็มาร่วม โดยที่จะมีเลขาธิการสภาการศึกษาของกระทรวงมาร่วมเป็น
คณะท างานในการขบัเคลื่อนในคร้ังน้ีดว้ย ในวนัที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่จดัประชุมนักศึกษาก็ไดม้อบหมายให้ทางกลุ่ม
นโยบายและแผนเป็นโครงการติดตามงานแทน ประเด็นที่อยากจะแจ้งหน่วยงานของเอกชน  มีความส าคัญ ที่จะมี
แนวทาง ให้หน่วยงานทางการศึกษา  ช่วยกนัออกแบบอยากแจง้ว่าศึกษาการจงัหวดัท่านสมคิด ศรีปราชญ์ ยา้ยไปแล้ว 
ด้วยกรอบของความเป็นข้าราชการ จะมีการโยกยา้ยอยู่เร่ือยๆ การท างานก็ไม่ต่อเน่ือง เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องฝาก
ความหวงั ว่าให้ท่านไดอ้อกความเห็นแสดงความคิดเห็นและก าหนดแนวทางเพื่อที่เราจะไดข้บัเคลื่อนต่อ โดยที่อาจจะ
ตอ้งให้ทุกท่านไดร่้วมมือกนัคิด เพราะว่าถา้มองในรูปแบบของหน่วยงานทางราชการเต็มไปดว้ยกรอบ ระเบียบ แต่ถา้
เป็นประชาคมการศึกษาที่ก  าลงัตั้งขึ้นมาสามารถท าไดทุ้กอย่างเท่าที่ทุกท่านจะออกแบบแลว้เราจะน าแผนหรือวิธีการ
แนวทางโดยเฉพาะเร่ืองของการศึกษา เขา้สู้ระเบียบ โดนมีท่านผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ 6 ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพื่อน าเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการคา้) กล่าวว่า มิติที่น าเสนอสู่ กกร.จงัหวดั และน าเสนอสู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยจะมีการประชุม กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังต่อไปในเดือนกรกฎาคม 2567  
 เร่ืองติดตาม 
 1. การปรับปรุงสายไฟฟ้า สายโทรศพัท ์และสายเคเบิลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (ถนนตน้แบบ) 
 2. ส่งเสริมการก าจดัขยะตั้งแต่ตน้ทาง สู่ Zero waste Zero landfill 
 3. การจดัตั้งสภาการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 4. แนวทางการป้องกนัการกระโดดสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ ขา้มแม่น ้าบางปะกง เพ่ือป้องกนั 
                  การสูญเสียชีวิตของประชาชน 
 5. การจดังานแสดงสินคา้ของดีเมืองแปดร้ิว และการจดักิจกรรมถนนคนเดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 6. การส่งเสริมให้สถานที่ของภาครัฐจดัตั้งระบบโซล่าเซลลเ์พ่ือส่งเสริมการด าเนินงาน Net Zero 
 7. ขอให้ภาครัฐพิจารณาปรับลดอตัราดอกเบี้ยเพ่ือให้ธุรกิจด าเนินการต่อไปได ้
 8. ขอให้ทางภาครัฐช้ีแจงประเด็นการแกปั้ญหาภยัแลง้ส าหรับผูป้ระกอบการและประชาชน 

เร่ืองเสนอใหม่ 
 1. การแกไ้ขปัญหาน ้าเค็มรุกล ้าในคลองชลประทานของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 2. การพฒันาพนัธ์ุขา้วในจงัหวดัฉะเชิงเทรา และการแปรรูปขา้วเพ่ือขบัเคลื่อนการพฒันาที่ย ัง่ยืน 
                  ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 3. การผลกัดนัโรงเรียนสุจิปุลิเป็น Soft Power ดา้นการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 4. การแกไ้ขปัญหารถบรรทุกน ้าหนกัเกินขา้มสะพานพระยาศรีสุนทรโวหาร  
                  บริเวณถนนสายเทพราช-อ่อนนุช และบริเวณถนนสาย 3304 บา้นโพธ์ิ–แปลงยาว 
 5. การแกไ้ขปัญหาการปล่อยน ้าเสียลงล าคลองโดยไม่ผ่านการบ าบดั และการแกไ้ขสันดอน 
                 ใตส้ะพานคลองแสนภูดาษ 
 6. การแกไ้ขปัญหาการช ารุดเร็วกว่าปกติของถนนเทพราช - คลองสวน 100 ปี 
 7. การแกไ้ขปัญหาการจราจรระยะส้ันและระยะยาวบริเวณหนา้โรงไฟฟ้าบางปะกง  
                  และแยกอ่อนนุช - ลาดกระบงั รวมถึงการแกไ้ขปัญหาป้ายบอกทางเขา้เมืองฉะเชิงเทรา 
 8. การแกไ้ขปัญหาสะพานและคอสะพานทรุดบริเวณถนนสาย ฉช.3014  
                  บา้นหนามแดง-บา้นคลองประเวศบุรีรมย ์
 9. การประดบัไฟบนสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
                  พระเจา้อยูหั่ว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 
 ในส่วนของ กกร.จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะหมุนเวียนกนัเป็นประธาน โดย เดือน ตุลาคม - มกราคม หอการคา้
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  / เดือนกุมภาพนัธ์ - พฤษภาคม สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา / เดือนมิถุนายน – กนัยายน 
ผูแ้ทนสมาคมธนาคารประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ 7 เร่ืองแจ้งเพื่อพิจารณา โดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร (ประธานผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน ้าและอนุรักษแ์ม่น ้าบางปะกงและก็ส่งเสริมการพกัคืน ช่ือโครงการ การแข่งขนั
พายซับพายพับอกฮักรักน ้ าบางปะกงจะจัดขึ้ นใน เช้าวนัอาทิตย์ที่  14 กรกฎาคม 2567 ระยะทาง 12 กิโลเมตร 
จุดเร่ิมตน้วดัท่าอิฐ มาถึงสะพานเอกเขนก แลว้วนกลบัที่วดัท่าอิฐ 12 กิโลเมตรโดยการเขา้ร่วมกิจกรรมจะมีการแจก
เส้ือ แจกถุงขยะ เป็นการแข่งขัน 12 กม. แต่ต้องมีการเก็บขยะ 2 กิโลกรัม จะรับผู้แข่งขันทั้ งหมด 100 ล า หรือ
ประมาณ 200 คน บางล าจะเป็นคายคั ที่พาย 2 คน การแข่งขนัก็จะมีเหรียญรางวลั ถว้ยรางวลั แลว้ก็จะมีป่ินโตให้ผูท้ี่
แข่งเสร็จจะไดปิ้ดตวักลบับา้น ในป่ินโตจะมีอาหารพ้ืนบา้นของชาวบา้นท่าอิฐ ท าช่ือ “แกงคัว่ไก่แม่น ้ า” หรือ “แกง
คั่วหน่อจาก” เป็นอาหารพ้ืนเมืองของชาวบ้านท่าอิฐ ค่าสมัครอยู่ที่ 888 บาทต่อคน หน่วยงานร่วมจัด หอการค้า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา, ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านักงานฉะเชิงเทรา โครงการที่ YEC จะมีร่วมกบัทางอ าเภอบางคลา้ คือโครงการเปลี่ยนเรือน ้ ามนัให้เป็นเรือ EV 
ซ่ึงทางอ าเภอบางคลา้ร่วมกบั EECโครงการน้ี ทาง EEC เขา้มาที่บางคลา้ ไดม้ีการนัดพูดคุยถึงโครงการ เสนอไปว่า
อยากเปลี่ยนเรือที่น่ีให้เป็น EV เพื่อจะส่งเสริมการพกัคา้งคืนแลว้ไม่รบกวนชาวบา้น  แลว้ก็ช่วยให้ห่ิงห้อยไม่อพยพ
หนีไปอยู่ที่อื่น  ซ่ึงทาง ผูอ้  านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานฉะเชิงเทรา เห็นดว้ยก็เลยจดัทีมงาน
ขึ้นมาประชุมแล้วก็หางบประมาณมาได้จ านวนหน่ึง โดยให้ทาง นิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิต้ี เป็นผูส้นับสนุน
งบประมาณให้   แต่ตอนน้ีติดปัญหาคือทางทีมงานมีคนน้อย จะตอ้งร่างและเขียนโครงการขึ้นมาซ่ึงมีหลายขั้นตอน 
ตอ้งท าข้อมูล เรือมีก่ีล า มีประชากรคนไหนมีเรือบา้ง ทางYEC ตอนน้ีก าลงัเก็บข้อมูลอยู่ แลว้ในวนัที่ 22 มิถุนายน 2567 
ทีมงาน EEC จะลงมานัง่เรือเพื่อดูห่ิงห้อย  

ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการคา้) กล่าวว่าถือว่าเป็นโครงการที่ดี ทั้ง 2 โครงการ การจดักิจกรรมเร่ือง
การท่องเที่ยว ถือว่าเป็นการส่งเสริมเร่ืองการท่องเที่ยว ท าให้มีการกระจายรายไดสู่้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ   
 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กลา่วว่าประชาสัมพนัธ์ เร่ืองขอเชิญชวนสมคัรสมาชิกหอการคา้ฯ สมคัร
สมาชิกวิสามญั ค่าบ ารุง 300 บาท/ปี หรือสมาชิกสามญั ค่าบ ารุงสมาชิก 2,000 บาท สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย 
ติดต่อทางส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โทร 089-8316933 092-2607553  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวขอบคุณนายอ าเภอบางคลา้ ที่ให้ใชส้ถานที่ห้องประชุมและทีมงาน ที่
ช่วยดูแลเร่ืองอาหารว่าง และการจดัสถานที่เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลา
มาร่วมประชุมในวนัน้ี   

ปิดประชุม เวลา  17.00 น. 
 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 
เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

นายพรชัย ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 
นางน ้าฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ที่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 


